



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ
ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครชัยศรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

.....

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาล ตำบลดอนตรอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครชัยศรี
ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ให้ดำรง
ตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น
ระดับกลาง) โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงาน
เทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาล ตำบลดอนตรอ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกแล้ว อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ ๙๘ (๘) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครชัยศรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมจนปัจจุบัน) จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เลขประจำตัว เข้ารับการ คัดเลือก	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นางนุชรี สุดแก้ว	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น	เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครชัยศรี	

/ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ....

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาขั้นต้นนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาล ตำบลดอนตรอ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่น และรับรองตนเองในใบรับสมัครคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการศึกษา หรือตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการศึกษาหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อนันต์ ธรรมานนท์

(นายอนันต์ ธรรมานนท์)

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนตรอ